



สรุปข่าวเด่น

เครื่องสำอางมอลสิน อโวกาโต
บุกตลาดออร์แกนิก อาเซียน

เจาะบีกดาต้าพฤติกรรมจองตั๋ว
เผยเทรนด์ใหม่หนทท.ไทยปี62

นักท่องเที่ยวจีน 1.62 ล้านคนเยือนกัมพูชา
ในช่วง 10 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 71.5%

KR-ECI พ.ย.61 ปรับตัวดีขึ้นรับช่วงโค้ง
สุดท้ายของปี จากราคาพลังงาน
ที่ปรับตัวลดลง

ราคาข้าวแข่งเดือดจุดส่งออกกัมพูชา

ปี62 รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตทะลุ
37,000 คัน ตลาดรถยนต์ในประเทศ
คาดหดตัวร้อยละ 2 ถึง 5

อุตสาหกรรมสิ่งทอของสปป.ลาว
ยังคงเผชิญกับความท้าทาย

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีคอมเมิร์ซสปป.ลาว

ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1
ในการร่วมธุรกิจกับคู่ค้ากลุ่ม FMCG

'เวียดนาม'ปรับแรงงาน รับอุตสาหกรรม 4.0

เครื่องสำอางมอลลิน อโวคาโด บุคตลาดออร์แกนิก อาเซียน



มอลลิน (Mollyn) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันสกัดอโวคาโด ไอเดียเอสเอ็มอีไทยน้องใหม่ เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สามารถส่งออกตลาดเพื่อนบ้าน และได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศ เตรียมขยายพื้นที่วางจำหน่ายยังโมเดิร์นเทรดและเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่ายขณะนี้ ประกอบด้วย สบู่ล้างหน้า ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แผ่นมาส์กหน้ากลางคืน ฯลฯ ที่ขายดีที่สุดได้แก่ สบู่อโวคาโด มีจุดเด่นที่ไม่ใช้สารทำฟอง แต่จะมีกลิ่นหอมบรรจุในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักเป็นช่องทางออนไลน์ และมีแผนจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาชลบุรี สวนนงนุชพัทยา และ MCOT Mart ที่ตลาดต่อ ยอด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเสียมราฐ กัมพูชา ได้รับการตอบรับที่ดี นอกจากนี้มีผู้สนใจติดต่อขอจำหน่ายใน สปป.ลาว และ สหรัฐอเมริกา

ที่มา : <https://www.posttoday.com/aec/news/573542>

13/12/61

นักท่องเที่ยวจีน 1.62 ล้านคนเยือนกัมพูชาในช่วง 10 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 71.5%



กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชารายงานว่านักท่องเที่ยวจากจีน 1,62 ล้านคนในช่วง 10 เดือนแรกของปีพ. ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 71.5 เมื่อวันที่ผ่านมา จีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาซึ่งคิดเป็น 33.7% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ในปีนี้รายงานกล่าวว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งหมด 4.82 ล้านคนเพิ่มขึ้น 11.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2018-12/12/c_137669092.htm

12/12/61

ราคาข้าวแข่งเดือดสุดส่งออกกัมพูชา



รองประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา เผยกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาลดลงเกือบทุกเดือนในปี นี้ ผลจากการขาดแคลนคลังเก็บข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และการแข่งขันราคากับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานของสำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวกัมพูชา ระบุว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังตลาดต่างประเทศ ลดลงมาอยู่ที่ 497,240 ตันในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 จาก 562,237 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือลดลงไปกว่า 13%

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงทพธูรกิจ

13/12/61

อุตสาหกรรมสิ่งทอของสปป.ลาวยังคงเผชิญกับความท้าทาย



สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของสปป.ลาวกล่าวว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าในประเทศกำลังเผชิญอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่รอดและเจริญเติบโต ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและผู้ผลิตมีอำนาจน้อยในการต่อรองราคาเนื่องจากค่าใช้จ่ายของพวกเขาเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาที่ได้รับยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีของสมาคม กล่าวในการประชุมครั้งที่ 8 ของสมาคมในเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเป็นปัญหาเรื้อรังในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้การส่งออกเสื้อผ้าลดลง

ที่มา : <https://www.phnompenhpost.com/business/lao-garment-industry-continues-face-challenges>

12/12/61

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีคอมเมิร์ซสปป.ลาว



รัฐบาลได้กล่าวกับสภาแห่งชาติว่าสปป.ลาวจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มการค้าอีคอมเมิร์ซและอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลกิจการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการนำเสนอร่างกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อวาระการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่าประเทศในภูมิภาคและทั่วโลกกำลังทันสมัยและเปลี่ยนไปใช้ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล สปป.ลาวเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นกฎหมายซึ่งถือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันทั่วโลก

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeContent_Electronic.php

13/12/61

'เวียดนาม'ปรับแรงงาน รับผิดชอบต่อกรรม 4.0



รองผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ความต้องการแรงงานและข้อมูลตลาดแรงงานในนครโฮจิมินห์กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามได้หันมาใช้ "โรงงานอัจฉริยะ" ที่ใช้หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ระบบประมวลผลคลาวด์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ในการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ และทำให้การผลิตล้ำสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน อุตสาหกรรมไอทีซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในช่วง ปี62-68 จะต้องการแรงงานที่มีทักษะจำนวนมากว่าในขณะนี้อีกมาก ปัจจุบัน เวียดนามกำลังสร้างหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยด้านข้อมูล การพัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ และการออกแบบเกม 3 มิติ และคาดว่าจะมีการสร้างงานอย่างน้อย 2.1 ล้านตำแหน่งในประเทศ ส่วนใหญ่เป็น สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

13/12/61

เจาะปึกค้ำค่าพฤติกรรมจองตั๋ว เผยเทรนด์ใหม่ทท.ไทยปี 2562



จากข้อมูลราคาของเว็บ Skyscanner (สกายสแกนเนอร์) เว็บไซต์ค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก และรถเช่าชั้นนำของโลก พบว่านักท่องเที่ยวไทยเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและหรูหรากว่าเดิม แต่ยังให้ความสำคัญกับวิธีและราคาที่คุ้มค่าที่สุด เช่น การจองตั๋วชั้นที่สูงขึ้นแต่ราคาไม่แพง คาดว่าปี62 ปลายทางและบริการท่องเที่ยวแบบพิเศษ โดยนักท่องเที่ยวไทยเริ่มค้นหา เที่ยวบินไปยังปลายทางอื่น ๆ ทั้งในเอเชียและยุโรปเพิ่มขึ้น จากรายงานยังพบว่าใช้เวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นถึง 45 วัน เพื่อค้นหาตั๋วและโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดที่น่าสนใจคือ ปี62 อัตราค่าตัวเมืองใหญ่อย่าง ลอสแอนเจลิส หรือซานฟรานซิสโก ในสหรัฐอเมริกาตกลง 12% - 15% รวมถึงหลายปลายทางสุดฮิตของคนไทยอย่าง บาห์ลี เกาหลีใต้ ที่ลดลง 10% - 11%

ที่มา : <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/821048>

13/12/61

KR-ECI พ.ย. 61 ปรับตัวดีขึ้นรับช่วงโค้งสุดท้ายของปี จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงเป็นสำคัญ

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในปัจจุบัน และในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องกันกับราคาพลังงานที่ลดลง และนโยบายกระตุ้นแก่ผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเกษตร โดย KR-ECI เดือนพ.ย.61 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 45.3 มาอยู่ที่ระดับ 45.7 ในขณะที่ KR-ECI ในช่วง 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 46.9 มาอยู่ที่ระดับ 47.4 ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในระยะข้างหน้า

ที่มา : https://www.kasikomresearch.com/th/analysis/k-econ/economy/Pages/KR-ECI_0318-TH-final.aspx

13/12/61

ปี 62 รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตทะลุ 37,000 คัน...ทว่าตลาดรถยนต์ในประเทศคาดหดตัวร้อยละ 2 ถึง 5

ทั้งนี้ในปี 61 คาดว่า ตลาดรถยนต์อีโคคาร์มีแนวโน้มขยายตัวสูงถึงร้อยละ 37 ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตกว่าร้อยละ 75 จากปี 60 ส่งผลให้ตลาดรวมขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18 คิดเป็นยอดขายรถยนต์ถึง 1,030,000 คัน โดยมาจากหลายปัจจัย เช่น การผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ และการเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมโปรโมชั่นที่จูงใจ รวมถึงโครงการรถคันแรกชุดสุดท้ายถึงกำหนดครบ 5 ปี เป็นต้น ในปี 2562 มองว่า ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจากหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและการระงับในการปล่อยสินเชื่อ โดยตลาดรวมหดตัวร้อยละ 2 ถึง 5 จากปี 61 คิดเป็นยอดขาย 980,000 ถึง 1,010,000 คัน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้ากลับขยายตัวจากปัจจัยบวกของการลงทุนของค่ายรถ และนโยบายรัฐ ทำให้โอกาสเติบโตกว่าร้อยละ 76 - 83

ที่มา : <https://www.kasikomresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2945.aspx>

13/12/61

ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ในการร่วมธุรกิจกับคู่ค้ากลุ่ม FMCG

ผลการสำรวจในปี 2561 ซีพี ออลล์ ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์พึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยแอดแวนเทจ กรุ๊ป ได้สำรวจความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจจากผู้ประกอบการค้าปลีกและคู่ค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค (FMCG) จำนวน 50 ราย โดยสำรวจจากปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ทีมงานและบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ การบริหารงานร้านค้าปลีก และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน คะแนนความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของซีพี ออลล์ เกิดจากการรับฟังและนำความคิดเห็นที่ได้จากคู่ค้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและคาดหวังของลูกค้า

ที่มา : <https://www.prachachat.net/advertorial/news-263824>

13/12/61